

THÔNG TIN SẢN PHẨM

COVERSYL PLUS Arginine 5mg/1.25mg

Perindopril Arginine 5mg + Indapamide 1,25mg



THÀNH PHẦN HOẠT CHẤT: Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg: mỗi viên nén bao phim chứa 5mg perindopril arginin và 1,25mg indapamid. Tá dược: lactose monohydrat, magnesium stearate (E 470B), maltodextrin, silica khan dạng keo (E 551), tinh bột natri glycolate hóa (loại A), và các thành phần trong bao phim gồm: glycerol (E 422), hypromellose (E 464), macrogol 6000, magnesium stearate (E 470B), titanium dioxit (E 171). **DẠNG BÀO CHẾ:** Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg: màu trắng, bao phim, dạng que (trụ). Một hộp có 1 lọ gồm 30 viên nén bao phim. **CÔNG DỤNG VÀ CHỈ ĐỊNH:** Đây là một thuốc chống tăng huyết áp và được dùng trong trường hợp huyết áp cao (tăng huyết áp). **CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ THẬN TRỌNG: Không dùng Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg khi:** dị ứng với perindopril hay với bất cứ thuốc ức chế men chuyển nào khác, với indapamid hoặc bất cứ sulphonamid nào khác hay với bất kỳ thành phần nào của Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg; có các triệu chứng như khó thở, sưng mắt hay lưỡi, ngứa nhiều, phát ban ngoài; bệnh gan nặng hay bệnh não gan; bệnh thận nặng hay đang phải chạy thận nhân tạo; nồng độ kali trong máu thấp hay cao; nghi ngờ bị suy tim mất bù không được điều trị; có thai trên 3 tháng; đang cho con bú. **Thận trọng đặc biệt khi dùng Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg:** hẹp động mạch chủ hoặc bị bệnh lý cơ tim phì đại hoặc hẹp động mạch; có những vấn đề về tim hay thận; có những vấn đề về gan; bệnh về collagen như bệnh lupus ban đỏ hệ thống hay bệnh xơ cứng bì; bị xơ vữa động mạch; tăng năng tuyến cận giáp; bệnh gút; đái tháo đường; đang được chỉ định theo chế độ dinh dưỡng ít muối hay đang dùng các chất thay thế muối có chứa kali; đang uống thuốc lithium, hay các thuốc lợi tiểu giữ kali. Vận động viên: Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg có chứa một chất có hoạt tính có thể làm cho phản ứng thử doping dương tính. Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg không được dùng cho trẻ em. **TƯƠNG TÁC THUỐC:** Tránh dùng Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg cùng với: lithium; thuốc lợi tiểu giữ kali, muối kali. Cần thông báo với bác sĩ khi dùng một trong các thuốc dưới đây để có chế độ theo dõi đặc biệt: những thuốc điều trị tăng huyết áp khác; procainamide; allopurinol; terfenadine hoặc; corticosteroid, điều trị nhiều dạng bệnh lý bao gồm hen nặng, viêm khớp dạng thấp; các thuốc ức chế miễn dịch được dùng để điều trị các bệnh tự miễn hoặc để phòng thải ghép; các thuốc điều trị ung thư; erythromycin; halofantrine; pentamidine; vàng dạng tiêm; vincamine; bepridil; sultopride; các thuốc điều trị rối loạn nhịp tim; digoxin và các glycoside điều trị bệnh tim khác; baclofen; các thuốc điều trị đái tháo đường; calci và các chất bổ sung calci; các thuốc nhuận tràng kích; các thuốc chống viêm không steroid hoặc các thuốc salicylat liều cao; amphotericin B; các thuốc điều trị các bệnh tâm thần như trầm cảm, lo âu, tâm thần phân liệt.v.v... **Phụ nữ mang thai:** Bác sĩ sẽ khuyên bạn nên dùng uống Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg trước khi bạn mang thai hoặc ngay khi bạn bắt đầu mang thai và sẽ hướng dẫn bạn uống thuốc khác thay cho Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg. **Cho con bú:** Không được dùng Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg trong thời kỳ cho con bú. **Lái xe và vận hành máy móc:** Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg thường không ảnh hưởng đến sự tỉnh táo khi lái xe và vận hành máy móc. **LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:** Luôn uống Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg theo đúng hướng dẫn của bác sĩ. Liều thường dùng là một viên nén một lần trong ngày. Bác sĩ có thể quyết định thay đổi liều dùng trong trường hợp suy thận. Nên uống thuốc vào buổi sáng và trước bữa ăn. Nuốt nguyên cả viên thuốc với một cốc nước. **Nếu uống Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg quá liều qui định:** gặp ngay bác sĩ hoặc đến ngay khoa cấp cứu bệnh viện gần nhất. Tác dụng hay gặp nhất khi dùng thuốc quá liều là huyết áp hạ thấp. Nếu huyết áp hạ thấp đáng kể, nằm chân kê cao có thể có ích. **Nếu quên uống Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg:** Nên lưu ý rằng điều trị thuốc tăng huyết áp hàng ngày đều đặn sẽ hiệu quả hơn. Tuy nhiên nếu quên uống một liều thuốc Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg, thì vẫn dùng liều tiếp theo đúng giờ qui định. Không tăng liều gấp đôi để bù vào liều đã quên. **Nếu ngừng uống Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg:** Thông thường, việc điều trị tăng huyết áp kéo dài suốt đời, do đó nên thảo luận với bác sĩ trước khi quyết định ngưng dùng thuốc. Nếu có thắc mắc về việc dùng thuốc này, hỏi thêm bác sĩ hay dược sĩ. **NHỮNG TÁC DỤNG PHỤ CÓ THỂ XẢY RA:** Nếu bạn gặp một trong các tác dụng phụ sau đây, ngưng sử dụng thuốc Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg ngay lập tức và liên hệ ngay với bác sĩ của bạn: sưng phù mắt, môi, miệng, lưỡi hoặc họng, khó thở; chóng mặt nhiều hoặc ngất xỉu; nhịp tim bất thường hoặc nhanh bất thường. **Phổ biến:** đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, cảm giác kiến bò, rối loạn thị trường, ù tai, chóng mặt do huyết áp hạ thấp, ho, thờ hỏn hỏn, rối loạn dạ dày - ruột, các phản ứng dị ứng, co cứng cơ, cảm giác mệt mỏi. **Không phổ biến:** thay đổi tâm trạng, rối loạn giấc ngủ, co thắt phế quản, phù mạch, nổi mề đay, ban xuất huyết, rối loạn về thận, liệt dương, đồ mồ hôi. **Rất hiếm:** lú lẫn, các rối loạn tim mạch, viêm phổi ưa, viêm mũi, nổi mẩn da nghiêm trọng như ban đỏ đa hình dạng. **Chưa được biết đến:** ngất, nhịp tim bất thường đe dọa tính mạng, điện tâm đồ bất thường, tăng men gan. **BẢO QUẢN:** Để thuốc xa tầm với và tầm nhìn của trẻ em. Không dùng Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg đã quá hạn. Hạn dùng của thuốc được in trên hộp thuốc và lọ thuốc. Đậy kín lọ thuốc để tránh ẩm. Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C. **HẠN DÙNG:** 3 năm kể từ ngày sản xuất. **QUY CÁCH TIÊU CHUẨN:** của nhà sản xuất. **Chủ sở hữu giấy phép và nhà sản xuất: Chủ sở hữu giấy phép:** Les Laboratoires Servier - France /Pháp. **Nhà sản xuất:** Les Laboratoires Servier Industries, 905, route de Saran, 45520 GIDY - FRANCE / Pháp. Cơ sở phân phối chính tại Việt Nam: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW 2. Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 08.3823009. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW 2. Địa chỉ: 94 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Điện thoại: 04.62522022 - 04.37761310. Fax: 04.62522122 - 04.37761311.